



Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya ang Impiyerno

Ayon kay Anas bin Mālik, malugod si Allāh sa kanya-Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at si Mu`adh na nasa likod nito sa paglalakbay-Nagsabi siya: ((O Mu`adh)) Nagsabi siya: Ang pagtugon ay sa iyo o Sugo ni Allah at ang paniniwala,Nagsabi siya: ((O Mu`adh)) Nagsabi siya: Ang pagtugon ay sa iyo o Sugo ni Allah at ang paniniwala,Nagsabi siya: ((O Mu`adh)) Nagsabi siya: Ang pagtugon ay sa iyo o Sugo ni Allah at ang paniniwala,Sinabi niya ito ng tatlong beses;Nagsabi siya:((Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya ang Impiyerno)) Nagsabi siya: O Sugo ni Allah! Sasabihin koba ito sa mga tao upang sila ay lumigaya? Nagsabi siya: ((Kung ganoon sila ay aasa na lamang)) Subalit sinabi ito ni Mu`adh bago siya mamatay,dahil sa takot na maparusahan.

[Tumpak] [Napagkaisahan ang katumpakan]

Si Mu'adh malugod si Allah sa kanya- nasa likod ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- Nagsabi ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- O Mu'adh! Nagsabi siya; Ang pagtugon ay sa iyo at ang paniniwala-ibig sabihin ay -pagtugon pagkatapos ng pagtugon at paniniwala sa iyo-(paniniwala sa iyo) Nasisiyahan ako sa paniniwala sa iyo, bilang pagtulong sa iyo pagkatapos ng pagtulong,pagkatapos ay Sinabi niya: O Mu'adh! Nagsabi siya: Ang pagtugon ay sa iyo O Sugo ni Allah at ang paniniwala, .pagkatapos ng pagtulong,pagkatapos ay Sinabi niya: O Mu'adh! Nagsabi siya: Ang pagtugon ay sa iyo O Sugo ni Allah at ang paniniwala, Nagsabi siya: Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,hindi lamang niya ito sinasabi sa kanyang dila,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya na mapanatili sa Impiyerno;Nagsabi si Mu`adh: O Sugo ni Allah,Sasabihin koba ito sa mga tao upang mapasaya ko sila?Nagsabi siya-sumakanya ang pagpapala at pangangalaga-Huwag,upang hindi sila magtiwala rito,at iiwan nila ang paggawa [ng kabutihan],subalit sinabi ito ni ,Mu`adh sa huling buhay niya,dahil sa takot na magkasala mula sa kaparusahan ng pagtatago ng kaalaman.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

